

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เรื่อง งานจ้างปรับปรุงลานจอดรถคณะสัตวแพทยศาสตร์พร้อมจุดเลี้ยงกัลปังหัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  
จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

-----

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงลานจอดรถคณะสัตวแพทยศาสตร์พร้อมจุดเลี้ยงกัลปังหัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

โดยมีราคากลางงานจ้างปรับปรุงลานจอดรถคณะสัตวแพทยศาสตร์พร้อมจุดเลี้ยงกัลปังหัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงิน ๑,๓๒๙,๖๙๗.๒๒ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-**

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ และจะต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จครบถ้วนในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมการยื่นเอกสารเสนอราคา
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันที่เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นทางการเป็นธรรมเนียมในการเสนอราคาจ้างครั้งนี้
๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓/. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดการชี้แจงรูปแบบรายการและสถานที่ปรับปรุงฯ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาวูธ ศรีศุกรี อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ในวันทำการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๓๙๔-๑๑๓๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

(ลงชื่อ) เฉลิมเกียรติ ณ ปั่น

(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่